



ที่ มท ๐๒๐๖.๒/ว

๗๖๕

ถึง จังหวัดทุกจังหวัด (เว้นจังหวัดศรีสะเกษ)

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้รับแจ้งจากจังหวัดศรีสะเกษ ว่าได้มีการเปลี่ยนชื่อถนนจาก "ถนนต้นตาล" เป็น "ถนนต้นตาลดาวิชัย" เพื่อเป็นเกียรติแก่ ร้อยตำรวจตรี วิชัย สุริยอุท จิตอาสาผู้ปลูกต้นตาลและต้นไม้อื่นๆ มากกว่า ๓ ล้านต้น ซึ่งเป็นประโยชน์ และคุณูปการให้กับจังหวัดศรีสะเกษ

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้แก่ ร้อยตำรวจตรี วิชัย สุริยอุท จิตอาสาผู้ปลูกต้นตาล และต้นไม้อื่นๆ จึงขอให้ท่านประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดศรีสะเกษฯ ดังกล่าวให้กับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัด และประชาชนได้รับทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย



สำนักงานปลัดกระทรวง

กองสารนิเทศ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๒๒ ๑๘๗๑



ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ

เรื่อง ประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อถนน จาก “ถนนต้นตาล” เป็น “ถนนต้นตาลดาบวิชัย”

ด้วยในคราวประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ให้มีการ เปลี่ยนชื่อถนนและขับเคลื่อนการดำเนินการพัฒนาถนนต้นตาล สายอุทุมพรพิสัย - ปรารังค์กู เพื่อเป็นเกียรติแก่ ร้อยตำรวจตรีวิชัย สุริยุท จิตอาสาผู้ปลูกต้นตาลและต้นไม้อื่นๆ มากกว่า ๓ ล้านต้น โดยได้แต่งตั้ง คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาถนนต้นตาล สายอุทุมพรพิสัย - ปรารังค์กู และได้จัดให้มีการประชุม คณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้อำเภออุทุมพรพิสัย และอำเภอปรารังค์กูจัดให้มีการประชาคมหมู่บ้านที่ถนนต้นตาลตัดผ่าน เพื่อสอบถามความคิดเห็นและพิจารณา เลือกรายชื่อถนนระหว่าง “ถนนต้นตาลดาบวิชัย” หรือ “ถนนต้นตาลดาบวิชัย สุริยุท” แล้วนำเข้าไปประชุม คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) และที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) อำเภออุทุมพรพิสัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) อำเภอปรารังค์กู ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ และที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗ มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อถนน จาก “ถนนต้นตาล” เป็น “ถนนต้นตาลดาบวิชัย” เพื่อเป็นเกียรติแก่ ร้อยตำรวจตรีวิชัย สุริยุท จิตอาสาผู้ปลูกต้นตาลและต้นไม้อื่นๆ มากกว่า ๓ ล้านต้น ซึ่งเป็นประโยชน์ และคุณูปการให้กับจังหวัดศรีสะเกษ จึงประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อ “ถนนต้นตาล” จากอำเภออุทุมพรพิสัย ไปอำเภอปรารังค์กู เป็น “ถนนต้นตาลดาบวิชัย”

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายอนุพงษ์ สุขสมนิตย์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ